

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฒ
บทที่ 1 บทนำ	
ประวัติความเป็นมา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	4
ประโยชน์ที่ได้รับ	4
นิยามศัพท์	4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	
แนวคิด และ ทฤษฎี	5
เอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	20
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	
ขอบเขตการศึกษา	23
วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล	24
บทที่ 4 ผลการศึกษา	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม	27
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่	33
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามตำแหน่งงาน	59

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา (ต่อ)	
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามการอบรม	72
ส่วนที่ 5 ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามระยะเวลาทำงานในส่วนราชการ	85
ส่วนที่ 6 สรุปผลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่	104
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษา	109
อภิปรายผล	120
ข้อค้นพบ	121
ข้อเสนอแนะ	122
บรรณานุกรม	124
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม เรื่อง การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่	127
ภาคผนวก ข รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดแพร่	139
ประวัติผู้เขียน	143

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตำแหน่งในส่วนราชการ	28
ตารางที่ 2	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ	28
ตารางที่ 3	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด	29
ตารางที่ 4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสาขาวิชาที่จบ	30
ตารางที่ 5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ	31
ตารางที่ 6	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งปัจจุบัน	32
ตารางที่ 7	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจำนวนการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานในระบบ GFMIS	33
ตารางที่ 8	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสถานะแวดล้อมในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่	34
ตารางที่ 9	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่	36
ตารางที่ 10	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระบวนการในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ สำหรับทุกตำแหน่ง	39
ตารางที่ 11	แสดงจำนวนและร้อยละของวิธีการเข้าระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS	42

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 12	แสดงจำนวนและร้อยละของระบบงานที่ทำใน GFMS ของส่วนราชการ จังหวัดแพร่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	42
ตารางที่ 13	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล กระบวนการในระบบบริหารงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	43
ตารางที่ 14	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล กระบวนการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	44
ตารางที่ 15	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล กระบวนการในระบบเบิกจ่ายเงิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	46
ตารางที่ 16	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล กระบวนการในระบบการรับและนำส่งเงิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	48
ตารางที่ 17	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของ กระบวนการในระบบบริหารเงินสด สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	50
ตารางที่ 18	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของ กระบวนการในระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	51
ตารางที่ 19	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของ กระบวนการในระบบสินทรัพย์ถาวร สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	52
ตารางที่ 20	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของ กระบวนการในระบบบัญชีต้นทุน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	53
ตารางที่ 21	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของ กระบวนการในระบบบริหารบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	54
ตารางที่ 22	แสดงค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของกระบวนการ ระบบงานใน GFMS สำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS	55
ตารางที่ 23	แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล ผลผลิตในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มา ใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่	57

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 24	แสดงค่าเฉลี่ย ของการประเมินผลในแต่ละด้านในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่	58
ตารางที่ 25	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ t ของการประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามตำแหน่ง	59
ตารางที่ 26	แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสถิติ t ของการประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามตำแหน่ง	62
ตารางที่ 27	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ t ของการประเมินผลกระบวนการในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามตำแหน่ง	66
ตารางที่ 28	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ t ของการประเมินผลผลผลิตในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามตำแหน่ง	70
ตารางที่ 29	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ t ของการประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามการอบรม	72
ตารางที่ 30	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ t ของการประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามการอบรม	75
ตารางที่ 31	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ t ของการประเมินผลกระบวนการในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามการอบรม	79

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 32	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ t ของการประเมินผลผลิตในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามการอบรม	83
ตารางที่ 33	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ F ของการประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามระยะเวลาทำงานในส่วนราชการ	85
ตารางที่ 34	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ F ของการประเมินผลปัจจัยเบื้องต้นในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามระยะเวลาทำงานในส่วนราชการ	90
ตารางที่ 35	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ F ของการประเมินผลกระบวนการในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามระยะเวลาทำงานในส่วนราชการ	96
ตารางที่ 36	แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติ F ของการประเมินผลผลิตในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามระยะเวลาทำงานในส่วนราชการ	102
ตารางที่ 37	แสดงผลการประเมินในแต่ละด้านของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ในการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้	104
ตารางที่ 38	แสดงผลการประเมินของการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 10 ลำดับแรก	105
ตารางที่ 39	แสดงผลการประเมินในแต่ละด้านของการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามตำแหน่งงาน	106
ตารางที่ 40	แสดงผลการประเมินในแต่ละด้านของการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามการอบรม	107

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 41	แสดงผลการประเมินในแต่ละด้านของการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จำแนกตามระยะเวลาในการทำงานในส่วนราชการ	108
ตารางที่ 42	สรุปการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่	114



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

สารบัญญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่	20



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved